



Bản tin C O L I N H



Số 84

Địa chỉ liên lạc: 7169 Santa Isabel Dr Buena Park, CA 90620

11/2023

BAN HUYNH TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN

Liên Đoàn Trưởng:

Tr.Kathy(Xuân Lộc)Văn (714)728-5236

E-mail : kvanxl@gmail.com

Liên Đoàn Phó :

Tr. Micheal Tạ (714) 890-2371

Tr. Katherine Võ (714) 725-5765

Các Trưởng Phụ Tá :

Tr. Lee Alina (310)808-3070

Tr. Lý Nhật Hui (714)308-0194

Tr. Trần Định (714) 658-0654

Tr. Tom Nguyễn (714) 622.0191

Tr. Brian Phan (714) 244-2369

Tr. Patricia Sâm (714) 266-8960

Tr. Christina Huynh (714) 800-9722

Tr. Justin Viên (858) 214-7506

Tr. Matthew Mai (714) 312-9556

Tr. Minh Chau Chau (714) 478-6442

Tr. Frank Tran (626) 487-7233

<http://www.liendoanchilinh.com>



Happy 22 yrs Anniversary

Ban Bảo Trợ :

Trưởng Ban: (714) 391-3832

Anh Diệp Nguyễn

bphchilinh@gmail.com

Phụ Tá: (714) 723-2171

Chị Tammy Trần

Thủ quỹ: (714) 348-1650

Chị Nguyễn Kim Huyền Trân

Thư Ký : (714) 260-3490

Chị Hà Lê

Xã Hội: (714) 902-3706

Anh Nguyễn Như Nhạc

Ban Ẩm Thực : (714) 788-4728

Anh Châu Thế Hải

Hướng Dẫn Việt Ngữ : (714) 803-8788

Anh Trịnh Quân

Đ.D Thanh: (714) 853-0209

Anh Nguyễn Luận

Đ.D Thiếu Nam: (714) 933-8998

Anh Thắng (Tom)

Đ.D Thiếu Nữ: (714) 933-8998

Đ.D Sói Nam: (714) 657-5367

Chị Mỹ Dung

Đ.D Chim Non: (714) 657-5367



Chúc Mừng Tr.Matthew Mai và Tr. Xuân Lộc

Tạp ghi phụ huynh...

Gia đình tôi vừa trở về sau chuyến trại liên đoàn Chí Linh tại Prado Regional Park (Chino, CA) từ 20 đến 23 tháng Mười năm 2023. Với nhiều suy nghĩ từ chuyến trại còn lảng động, tôi muốn ghi lại vài dòng cảm nghĩ đến tất cả những con người đã làm cho camping này đáng nhớ.

Trước hết, xin cảm ơn Ban Huynh Trưởng Liên đoàn đã phối hợp tổ chức một chuyến camping tại Prado Regional Park cho các cháu đoàn sinh lần phụ



huynh thành công mỹ mãn. Cuộc họp mặt trong chuyến camping lần này thành công vì ngoài các hoạt động chuyên môn của hướng đạo (mà tôi còn đang học hỏi và tìm hiểu), các phụ huynh cũng được hưởng một kỳ họp mặt với nhau thật vui vẻ, thân tình, ăn ngon và quan trọng hơn hết là an toàn. Tổ chức cắm trại cho hàng trăm người tụ tập gặp gỡ ăn uống, sinh hoạt vui chơi trong gần 3 ngày 2 đêm mà không nghe báo cáo một trường hợp đoàn sinh hay phụ huynh bị thương hay tai nạn gì dù chỉ nhẹ, theo tôi là một thành công xuất sắc của ban quản trại.



Tôi muốn gửi một lời cảm ơn đến các Trưởng đã chuẩn bị và lo cho các cháu đoàn sinh một kỳ trại lành mạnh, vui vẻ và an toàn. Các Trưởng, đa phần đang ở lứa tuổi đôi mươi, đã tạm gác lại những thú vui cá nhân cuối tuần ngoài kia để đến trại sinh hoạt với các đoàn sinh. Vô cùng cảm kích tinh thần phụng sự xã hội của các thanh niên trẻ này.



Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả thành viên trong ban phụ huynh liên đoàn Chí Linh cũng đã phối hợp nhịp nhàng với nhiều phía để có chuyến họp mặt cuối cùng trong năm 2023 tốt đẹp như vậy.

Bên cạnh đó, tôi xin thành thật cảm ơn ban ẩm thực thật nhiều. Đây là lần thứ hai tôi đi trại cùng liên đoàn và được hưởng sự phục vụ ăn uống từ ban ẩm thực liên đoàn. Với những gì tôi quan sát và được phục vụ trong vấn đề ăn uống trong hai kỳ trại, cá nhân tôi, có lẽ dùng từ “cảm ơn” chưa đủ mà tôi phải nói là thật sự cảm phục và trân trọng các phụ huynh trong ban ẩm thực, công sức của họ trong các chuyến camping như thế này. Quý vị đã đi chợ từ vài ngày trước, làm việc cực nhọc để bảo đảm các bữa ăn RẤT ngon bổ, đầy đủ, đúng giờ đúng bữa (điểm tâm, trưa, chiều và cả ăn khuya!) với giá thành nhẹ nhàng cho toàn thể các phụ huynh tham dự. Tôi nhận thấy các phụ huynh trong ban ẩm thực làm việc đúng nghĩa là “thức khuya dậy sớm” để lo chuyện bếp núc, làm việc cả ngày ít có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị các bữa ăn mà lúc nào tinh thần cũng thoải mái vui vẻ thân tình. Kiếm đâu ra những anh chị em phụ huynh ban ẩm thực như của liên đoàn Chí Linh? Tôi thực sự có ấn tượng thật đẹp và trân trọng thời gian và sức lực của các anh chị em phụ huynh trong ban ẩm thực của liên đoàn lo cho mọi người như thế.





Nhật Ký Liên Đoàn :

Gây quỹ : Tháng 6/2023 : Nhiều phụ huynh đã tham dự giúp xâu thịt, chuẩn bị các khâu như nấu cơm, chiên trứng chuẩn bị nước mắm, dưa , cà...để buổi cơm đầu tháng thu đạt kết quả :\$1298.00.

Tháng 8/2023, Cơm đầu tháng : ban ẩm thực đã tiếp tục thực hiện gây quỹ cho liên đoàn bằng hình thức bánh cơm đầu tháng, kết quả thu được \$1,178.00,

Tháng 11, Ban ẩm thực đã yêu cầu phụ huynh đóng góp phần mình trong việc tự nấu và mang đến liên đoàn bán gây quỹ, nào xôi, đậu phụng, bò kho, cơm chiên chay, Thạch rau cau, bánh bò, bánh cuốn...thật tấp nập , kết quả sau khi khấu trừ chi phí đã thu được \$1,379.00



Trung Thu : Vẫn do anh chị Vĩ Quỳnh bỏ nhiều thời gian lấy order, pick up bánh và chờ người đến nhận khi chỉ một vài lần mà có thể mỗi ngày trong suốt hơn một tháng trời, với sự tích cực ủng hộ của phụ huynh và thân hữu, mùa Trung thu năm nay đã thu được cho liên đoàn số tiền là \$1707.70

Họp mặt Kết Thân: Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023, theo chương trình được bàn từ trước, các Liên đoàn Bạch Đằng Giang, Chí Linh và Hướng Việt sẽ cùng tổ chức một kỳ trại kết thân cho một cuối tuần, sự chuẩn bị cho các đơn vị chưa kịp nên ban tổ chức quyết định thay đổi bằng chương trình sinh hoạt một buổi và có thêm cơ hội mời các liên đoàn bạn tham dự.

Tại Mile Square Park sáng ngày chủ nhật, 6 liên đoàn đã tề tựu gồm có Bạch Đằng Giang, Chi Lăng 1279, Chi Lăng 2279, Chí Linh, Hoa Lư và Hướng Việt cùng chào cờ và sinh hoạt kết thân với nhau, bắt đầu cho các chương trình sinh hoạt chung trong tương lai sau mùa dịch.



Kể đến, không quên cảm ơn tất cả các anh chị em phụ huynh đã mỗi người một tay dựng lều, dựng bếp, chạy đi chạy về tiếp tế thức ăn tươi mới, những phụ huynh sẵn sàng sẵn tay lăn vào bếp phụ cắt thái rau quả, chuẩn bị gia vị, chuẩn bị thức ăn, phục vụ chia mức từng phần ăn cho mọi người và cả các anh chị em đảm đương chuyện rửa sạch nồi niêu soong chảo thau chậu để nhà bếp cần là có dùng ngay.

Tất cả các phụ huynh tham gia cũng rất thân thiện, vui vẻ và luôn sẵn lòng chỉ về nhiều điều hữu ích cho các phụ huynh mới gia nhập còn ngỡ ngàng với sinh hoạt liên đoàn. Nơi đây, những con người này, sẵn sàng đưa bàn tay ra bắt và hỏi tên, tôi đã có thêm nhiều bạn mới đáng mến: những người bạn cùng chia sẻ quan niệm nuôi dạy con cái và cũng chia sẻ niềm tin tưởng vào hoạt động hướng đạo sẽ dìu dắt con cháu mình thành những người tử tế và hữu dụng bước vào đời, bước vào tương lai. Cảm ơn Hướng Đạo. Cảm ơn Chí Linh.

Một kỳ trại vui vẻ, lý thú và thật đáng nhớ.

Prado Regional Park - Oct. 20-22, 2023.



Ngày ra Trường và Father's Day: Chủ nhật, ngày 18 tháng 6, 2023, theo chương trình liên đoàn, một buổi sinh hoạt tại bãi biển để tổ chức cho các gia đình có con em vừa tốt nghiệp trung học để các em chia tay với đơn vị và chuẩn bị cho ngưỡng cửa đại học, Mother's beach park thuộc thành phố Long Beach là nơi được chọn để tổ chức, cùng thời gian này cũng là ngày Thân phụ nên mọi năm liên đoàn luôn tổ chức chung.



Trại Liên đoàn : Mãi đến hôm nay, tháng 7 liên đoàn mới có cơ hội tổ chức trại Liên đoàn, các chương trình trại liên đoàn của năm 2023 trước tháng 7 đều vì nhiều lý do nên không thể tổ chức được. Trại kỳ này quy tụ khá đông trại sinh được tổ chức tại El Dorado Regional Park vào dịp cuối tuần lễ từ thứ sáu 7/7 đến 9.

Trại Hè Ngành Thiếu 3 : Trại do Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Góc Việt tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các đơn vị khắp nơi thuộc BSA có thể gửi đoàn sinh tham dự nếu không tham dự nơi Châu của đơn vị tổ chức, trại vẫn theo chương trình trại hè của BSA, bên cạnh đó, Ủy Ban cũng yêu cầu ban tổ chức trại tạo thêm chương trình mang tinh văn hóa và truyền thống Việt để các em tham dự có thêm kiến thức và học hỏi Truyền thống văn hóa Việt cũng nhưng những nghi thức , tập tục của Hướng Đạo Việt Nam nhưng phù hợp với hoàn cảnh môi trường hiện tại.

Hưởng ứng từ quý phụ huynh liên đoàn, các em Hướng Đạo Sinh Nam nữ của liên đoàn ghi danh tham dự rất đông, tổng số của HDS liên đoàn Chí Linh ghi danh là 27/54 Thiếu sinh. Qua công tác gây quỹ của liên đoàn, các em Thiếu sinh nào tham dự liên đoàn sẽ hỗ trợ \$100.00 trại phí sau khi trở về.

Trưởng Retreat: Trong nỗ lực giúp liên đoàn có được chương trình sinh hoạt toàn năm, Ban huynh Trưởng đã dung trọn một cuối tuần để họp mặt và chia sẻ những kinh nghiệm, tường trình phải và cuối cùng đề ra một chương trình cho năm tới. mặc dù bận nhiều việc, các Trưởng cũng đã cố gắng tham dự đông đủ, năm nay, địa điểm được chọn là Las Vegas, tư gia của Trưởng Phát Tạ (Micheal) vào cuối tuần lễ 25/26 cuối

tháng 8.



Trại Đồng Tâm 6 : Đây là kỳ trại do hội đồng Hướng Đạo miền Bắc Cali tổ chức, vì chương trình liên đoàn khá bận rộn nên ban huynh trưởng quyết định không tham dự, tuy nhiên, cá nhân Trưởng Lý Nhật Hui có thu xếp thời gian dự trại nên đã thông báo đến những phụ huynh muốn con em tham dự sẽ cùng tham gia, Liên đoàn Chí Linh đã góp mặt với trại với tổng số người tham dự là 52 trại sinh, trại tổ chức tại San Lorenzo Park thuộc King City vào dịp Lễ Labor day 1-4 tháng 9 năm 2023.



Tr. Kathy Van và Tr. Mathew Mai :

Ngày 9 tháng 9 năm 2023 là ngày hỷ sự của Liên đoàn, hai Trưởng Kathy (Xuân Lộc) và Mathew chính thức cùng sánh vai nhau không phải chỉ trong sinh hoạt Hướng Đạo mà còn cùng nhau chia sẻ trong hôn nhân giữa 2 trưởng với nhau, lễ cưới đã được 2 họ và Anh Chị Em hướng đạo khắp nơi tham dự tại Rose Center.

Trong chương trình để cùng chung vui với 2 Trưởng, liên đoàn đồng thời tổ chức lễ cưới hướng đạo tại công viên Park West Park với sự tham dự của toàn thể HDS và phụ huynh của liên đoàn và ngày chủ nhật 15/10/2023, chúc 2 trưởng trăm năm hạnh phúc.

Chủ nhật ngày 29/10/2023, một buổi tiệc cũng đã được 2 trưởng và liên đoàn tổ chức tại nhà hàng Parcel Seafood,



Trương Phúc Loan, Nguyễn Nhật Tựu, Nguyễn Minh Giang và Lý Nhật Hui chính thức thành lập các đơn vị Ấu đoàn Nguyễn Trãi, Thiếu đoàn Nam Lê Lợi, Thiếu đoàn nữ Nhị Trưng và Thanh đoàn Lê Lai cho đến hôm nay.

Nhân dịp này, Trương Minh Châu đã được ban phụ huynh bình chọn là Trưởng xuất sắc trong năm và Chị Nhung cũng như thầy giáo của lớp hướng dẫn Việt ngữ Trịnh Quân được ban huynh trưởng bình trong phụ huynh trong năm



trong không khí thật thân tình như gia đình, ban phụ huynh đã hợp tác với các Trưởng tạo một buổi tiệc rất có ý nghĩa.

Liên Đoàn COH và sinh nhật thứ 22:



Chủ Nhật ngày 24/9/2023, tại công viên Park West Park (Tony Lam Park)- nơi liên đoàn sinh hoạt mỗi buổi sáng chủ nhật hằng tuần, một buổi lễ trao tặng thứ BSA Hướng Đạo Đại Bằng dành cho 6 Thanh sinh đã hoàn tất, các Hướng Đạo sinh gồm có Angela Nguyễn, Brian Bảo Trần, Brian Hoàng Trí Nguyễn, Brian Thiện Hùng Nguyễn, Kody Nguyễn và Jimmy Trần. Đây là lần đầu tiên trong 22 năm qua Liên đoàn thực hiện buổi lễ tại công viên nơi liên đoàn thường xuyên sinh hoạt.



Cũng trong dịp này, liên đoàn kỷ niệm 22 năm ngày thành lập, nơi công viên này các trưởng gồm có

Cụ phụ huynh họp mặt với Tr. Tựu 11/2023

MY CAMP EXPERIENCE

Today, I am going to talk about what I did at camp. First, we helped make orange brownies. It was really hard to get the stuff inside the orange. Once I got all the stuff out of the orange my hands were really slimy and sticky. Next, we went hiking! When we went hiking it was really pretty once we got on the top of the hill. When I got on top of the hill it was really pretty, and I saw lots of things including a really big lake, swans, and lots of trees. During the hike my legs started to get tired and I was tired too. But it was really fun! Next up, skit time! Our skit was called the haunted house. I really enjoyed practicing the skit. Although our skit was really short. We all tried our best and that's what matters. Then, play time with thanh and thieu! During camp we got to play with the thanh and thieu in a group. The games that we played were cup stacking, trying to get the candy corn in the water bottle, steal the bacon, eat the jelly bean with no reaction, and bowling. Then, at night we went to the haunted house. In my opinion I thought the haunted house wasn't very scary. But it was a fun thing to do. Next, we learned how to cook! During the cooking lesson we learned how to cut strawberries, wash the strawberries, put in the sausage, and stir the sausage. Last but not least, I got my wings! I was very excited that I got my wings. It was one of my favorite parts of camp. I can tell you so many things about camp. But I hope I told you a thing or two about camp. Thank you for reading this!

Tiana Hoang

MY



CAMPING TRIP

Alvin Nguyen

The camping trip at Prado Park was very fun. We had so many fun activities. We ate watermelon, pho, Oreo, and fried rice. We went on a walk for about a mile. We had a cooking lesson. We played tag and Beyblade. Specially I got my neckerchief. At night I slept in my sleeping bag. I felt happy at camp. They should have more camps because they fun. Clearly you see that the camping trip was very fun.

I had an awesome time at the camp. I got to the camp on Friday's night and I played tag, hide and seek, ate food, played with my friends and then went to sleep. Next morning when I woke up, I ate breakfast and played some games. I went to the flag ceremony, played some more games and I made orange brownies and got to eat them. I practiced the skit, ate food, played for a bit, practiced the skit again. I then went to a campfire and got to be the narrator for our skit. I watched others to do their skits, went to a haunted house, ate food, and went to sleep. On Sunday's morning I played more games, then I did the oath and earned myself a wolf head. I ate breakfast and ended to camp with the flag ceremony and then went home. So that's my awesome camp.

Peyton Bao



My Camping trip at Prado Park

My camping trip at Prado Park was very fun. First, the food that the parents made was very good. For example, some of the foods we ate were fried rice, pasta, "banh canh", "com chay", and a quesadilla. Secondly, we went on a hike for about a mile. I and Matthew ate some chips while we were walking. Thirdly, we played games with Thieu and Thanh. Then, we practiced our skit and The Haunted House. We also played Beyblades with a bunch of kids and we did some championships. We played games like hide and seek tag, criminal, and even among us! When we went to bed, it was very cold, but I wore a jacket and used a blanket to stay warm. Next time we should bring a soccer ball so we can play soccer. Also, I got my neckerchief by saying my scout laws. In conclusion, I think the camp was so exciting that we should have camps more often.

Anthony Nguyen

Camp

I went to camp on the 21st of October. At camp got to learn how to cut a strawberry. Then we got to learn how to make sausage on a stove. We also got to learn about My Plates. At camp we got separated group and play really fun games. My favorite game was the cup stacking. At camp is one of the most enjoying place to be.

Mia Vuong



About the camp

Adam Ly

We had a lot of good food at camp. First was breakfast, and we had an egg McMuffin. At first we did not have propane to cook so we spent about 5 min to find one and then we went on with the cooking. Apollo did not come to camp for breakfast so we were panicking on what we should do. We came up with just sausage patties and then Apollo came after we cooked the egg. We did not have a lot of time left and we all were going to be late, so we went as fast as we could. We made it with 1 min to spare. The food was medium and we could have done better by adding something to the meat.

In the afternoon we played a fun game where we could win candy in the game was to stack the cup, roll the pumpkin, bob for the apple and more. When we were done we got a lot of candy and it was fun to play games with other people.

Next we had Lunch. We had a spam sandwich and sweet potato fries. It was very good and I cooked the spam and the sweet potato fries. The problem we had was a fire started and it started burning the table! We had to ask the Truongs and they told us that it was leaking gas. We fix that problem and we move on and we cook the food well. Then we had to make it look nice for the Truongs for us to win. After that, We were all good and then it was the afternoon game.

Last was Dinner. We had egg fried rice and it was the top 5 best fried rice I ever had. We made it by cooking the egg and making the soy sauce. After that we had to use the day old rice and the peas to get some greens in. Then we cooked everything until it looked like it was a 5 star dish. We also made soup and we made it by putting spinach in water with some garlic. That is what we had for dinner.

After dinner, we a skit which was a short play. I was a MC and was about to get my scout badge. Our skit was the 11 Little Scouts and all the kids were "little scouts". We were the ones that got kidnapped by the evil unicorn

The Last thing I did was to get my law for my scout badge and we did all 10 laws. I was so happy to get it and I got it. I was so happy because I had to study 7 hours a day to get it because if I did not then I would be mad and it would be a waste of time but in the end I got it.



MY FIRST CAMP IN THIEU

Bradwell Phung

During my first camp in Thieu there were a lot of things that occurred. Some included cooking and eating food followed by afternoon games and campfire. The first thing that I experienced at camp was participating and playing in the afternoon games. During that time some games that I played included bowling, cup stacking, steal the bacon, and much more. Some parts that got a little bit funny was the fact that I was put in a group with my brother and Albert in Thanh got grouped with his sister.



After the afternoon games were put to an end next up me and my team doi Ho went to cook dinner. While at dinner time my group members were going on what we needed to do. We all decided to cook fried rice in the decision making of the PL and APL. We first mixed up soy sauce, honey, and onions. Then we cooked the eggs beforehand and mixed up all the ingredients which included rice, carrots, peas, cooking sauce, and onions. My team then cooked spinach as a side plate for eating and for the required soup.

Later on after dinner me and my team decided to group up with Joseph's team to do a skit for the campfire. During the skit, the kids who wanted their tuyen hua were all MC including me. My team scout skit was named after Joseph and was called the 11 Little Scouts and it was mostly about how 11 different scouts were breaking scout rules. Every time they did they would get ambushed by a unicorn and get attacked and be never seen again.

Last of all was getting my tuyen hua on Sunday. I woke up at about 6:00 AM knowing that I was going to have to memorize the scout oath. At

first I was nervous but later everything was fine. It took me so long to put on my scout uniform that I forgot to brush my teeth after dressing up in uniform. While up waiting for my turn to say the scout oath it was pretty intimidating. No one in front of me was messing up the oath which got me nervous if I was the only one not knowing the oath. It freaked me out even more because there were different leaders behind me watching which made the moment more dramatic. But soon enough I was up there and it turned out to be easy. I got my scout badge and learned that the green in the neckerchief was meant to be the nature and grass that surrounds me.

My Time at Camp

By Joycelyn Tonnu

My time at camp in Chino hills from Friday through Sunday was pretty tiring, but in a good way. When I arrived on Friday night it was near freezing. The setup for the tents took a while. We set up everything like the sleeping bags and all our stuff. After a long cold night, we woke up for P.T. I thought that P.T was rough, but my brother told me it was light compared to previous ones

After tireless exercising we went straight to breakfast. The only thing I can say about breakfast was that it was an easy time. The cinnamon raisin bagels with cream cheese were so good. It was easy to make and we added the raisins to the bagels .



After breakfast we headed over to the flag to do the opening ceremony. Then we went to do our morning games. The apple bobbing game was pretty simple and fun and so were the other stations, but when we got to the one with the morse code it got hard. Once the games were done we went to lunch and lunch was good. We made spaghetti with tomato sauce and meat with sweet potato pies with marshmallows but we couldn't find a way to melt the marshmallows so we just left them on

there. The afternoon games were pretty fun, my favorite one was the bowling games because it was simple and easy to play.

After that it was dinner time and we made bun bo hue. And it was delicious and a little spicy. While my team were making it I was getting taught how to Mc and the teams i am Mcing, We were Mcing in partners, my partner was Breanna. We also had to get all the skit names from each team. By the time we were done my team was done with dinner so I ate. Then we practiced the little scene you do to introduce the team skits and it was fun Mcing but that night was really cold.

At night after the campfire we were going over all the laws until 11:00 then we brushed our teeth. We went to sleep, everyone in my tent was asleep so i had to be really quiet and when i was sleeping I was really squished.

The next morning we had to wake up at 6 and brush our teeth and get dressed for people who need their tuyen hua. I was nervous because I was afraid I would forget it. but I made it. When I got it I was so proud of myself. I felt like I was officially a member of girl scouts. After the ceremony we ate breakfast, took down tents, and did the flag ceremony. My team, Thien Nga, got 3rd place for the morning games and 2nd place for a cooking competition, then after that we swept the park, then we went home.

Overall my time at camp was fun and amazing. I learned things like morse code, I learned about the bucket system and how to cook. I learned about friendship and that we should treat each other like family. The campfire was my favorite and at the end of the day I was so tired and sleepy.

PRADO REGIONAL PARK CAMP EXPERIENCE

I enjoyed my time this weekend at scout camp at Prado Regional Park, in which I earned my tuyền hứa patch. I learned many things scout related and otherwise and also had fun with the many camp activities that the trưởnngs made for us scouts. I gained a deeper understanding of the scout law and oath, what it means to be a scout and a person overall, the principles we follow everyday after we promise to these laws and oaths.

From the Friday night I arrived to the Sunday morning I left, I encountered many problems I had to overcome as well as doubts about myself. I was worried about earning my tuyền hứa patch the most, I had not fully grasped the meanings of the laws and still had some difficulty remembering some parts of a few laws. However as camp progressed I became more confident in myself after much practice and the campfire late Saturday night. At Sunday's tuyền hứa ceremony I was fully prepared. I learned a lot cooking for breakfast, lunch, and dinner, as many of the issues we faced could have been avoided with better preparation, for example bringing day old rice for our fried rice dinner. This relates to something else I learned in Sunday's ceremony, how the "sáp sẵn" on the tuyền hứa patch translates to "be prepared".

Overall, camp at Prado has been a very memorable and great experience for me even if I had not earned the tuyền hứa patch. I had improved at various scout skills for example orienteering from the games, and also honing some general life skills like cooking. This experience has made me much more excited for next and future camps.

Dylan Truong





Lịch Sinh Hoạt :

Tháng 12/2023 :

- 3 Sinh hoạt LD, HỌP PHỤ HUYNH
- 10 COH - Tiệc Giáng Sinh

Tháng 1/2024:

- 7 TBC
- 14 Chào cờ đầu năm Dương lịch
Sinh hoạt LD, HỌP PHỤ HUYNH
- 21 HỌP ĐOÀN
- 22 Sinh hoạt Tết Nguyên Đán
- 29 HỌP ĐOÀN
- 26 Winter Retreat
- 28 HỌP ĐOÀN

Tháng 2/2024 :

- 4 Sinh hoạt LD, HỌP PHỤ HUYNH
- 18 Tết Nguyên Đán
- 25 HỌP ĐOÀN

Tài Chánh Phụ Huynh:

Tính đến ngày 10/11/ 2022

Tồn quỹ kỳ trước **\$660.00**

Thu :

Niên liễm \$3,450.00

Chi :

Phân Ưu :4 gia đình \$400.00

Website \$80.00

Mother's day \$90.00

Sinh Nhật Liên đoàn(Bàn ghế \$400.00

Bánh Sinh nhật LD \$140.00

Linh tinh (Anh Vĩ) \$76.00

Tổng số chi **\$1,190.00**

Tồn quỹ **\$2,920.00**

Quỹ các kỳ Trại lớn:

Tính đến ngày 9/11/ 2023

Còn lại kỳ trước **\$23,221.72**

Thu

Các buổi cơm đầu tháng \$3,855.00

Trung Thu \$ 1,707.70

Tổng số thu \$5,556.70

Chi

Các Trường dự Hội thảo LV \$ 1,400.00

Các Thiếu dự trại Hè \$2,800.00

Tổng số chi \$4,200.00

Tồn quỹ..... **\$24,584.42**

ĐỘI SỐC NÂU



KHANH
Tên rừng : Sóc chăm chỉ
Hưởng đạo hạng nhất
Đội trưởng.

KHANG
Tên rừng : Công dục dăng
Hưởng đạo hạng nhì
Đội phó.



HÂN
Tên rừng : Gấu vui vẻ
Hưởng đạo hạng nhì.



BI BO
Hưởng đạo tân sinh.



KIM
Tên rừng : Cò tò mò
Hưởng đạo hạng nhì.



Lương tháng này của cháu đây. Cháu phụ việc tốt lắm, tháng sau chú sẽ tặng lương cho cháu.

Dạ, cháu cảm ơn chú.



Thưa mẹ, con đi mua đàn máy tính ạ.



Nhờ ai đó rành máy xem cho cẩn thận rồi hãy mua kẻo sau này tốn tiền sửa đấy con ạ.

Dạ, con sẽ nhờ anh của bạn con.



Có máy rồi, mình không phải đi học nhờ các bạn, mình sẽ thoải mái cái đặt những chương trình mình thích, mình sẽ...

Ờ ? Nhà kia sao lại bốc khói dữ vậy ?



Cháy nhà rồi !

BÀ CON ỒI ! CHÁY NHÀ !



Khu vực này ít nhà, không có ai tới ngay !



Tội nghiệp thằng Thành nhà tôi ! Nó ao ước có được một đàn máy tính để học. Bạn bè của nó ai cũng có...



Tôi không có tiền mua máy cho nó nên hàng đêm nó đến phụ việc in lụa cho chú Tư, mỗi tháng lãnh được bốn trăm ngàn đồng...



Mỗi tháng nó đưa cho tôi hai trăm ngàn đồng, nó giữ lại một nửa... Suốt năm tháng nay, bây giờ nó mới có đủ tiền mua máy. Nó mừng lắm !

Máy đã qua sử dụng giá một triệu chắc cũng còn đúng tới, từ từ mình nâng cấp sau...

CỨU CHÁU VỜI!



Có một đứa bé trong nhà! Làm sao bây giờ?



Ờ? Sao mình lại ngờ ngẩn thế? Nếu mở cửa được, nó đã chạy ra ngoài rồi, cần gì mình!

**CỨU EM MAU ĐI!
NÓNG QUÁ RỒI NÈ!**

Cánh cửa chắc quá!

RẦM!



**CỨU CHÁU VỜI! CHÁU LỖ
HÀM ĐỒ CẢI BÈP DẦU!**



Không có ai, mình phải cứu nó thôi!

Mở cửa cho anh!



À! Có lỗ thông gió lớn, mình chui vào! Ở trong nhà mở cửa ra chắc là được!



**Dừng sợ!
Anh vào được rồi đây!**



NHANH LÊN!



Anh Khanh ơi! Hình như có nhà cháy đằng kia kia!



Có ao nước! Nhưng tất cả mèn xuống cho ướt!



Lấy túi cứu thương, dây, mèn, nồi nấu ăn, riêu! Nhanh lên các cậu!

Đi chữa lửa mà lấy nồi nấu ăn theo làm gì nhỉ?



Có ai trong nhà không ạ?